

DDproperty.com เปิดโฉม สุดยอดฟังก์ชันการค้นหา หาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ พร้อมสิทธิพิเศษ!! ลุ้นตัว เครื่องบินไป-กลับ ญี่ปุ่น

พบกับสุดยอดฟังก์ชันการค้นหาที่อยู่อาศัยออนไลน์ เอาใจคนรักอสังหาริมทรัพย์ กับ DDproperty.com เว็บไซต์
ค้นหาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของเมืองไทย มีให้เลือกมากมาย ทั้งใกล้เส้นทางขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า
บีทีเอส (BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) และแอร์พอร์ตลิงค์ รวมไปถึงการค้นหาที่อยู่อาศัยทั้งในเขตกรุงเทพ
ฯ และปริมณฑลอย่างง่ายดาย โดยแบ่งทำเล ออกเป็นโซนต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา
พิเศษสุด!! ร่วมลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินไป – กลับกรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง ทันทีที่ลงประกาศอสังหาริมทรัพย์บน
เว็บไซต์



นายเจษฎากร ณ ลำพูน ผู้จัดการประจำประเทศไทย เว็บไซต์ DDproperty.com กล่าวว่า การปรับดีไซน์และฟังก์ชัน
การค้นหาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่บนเว็บไซต์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับรูปแบบของการบริการให้
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่มองหาที่อยู่อาศัย
ใกล้กับแนวระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที หรือแม้แต่แอร์พอร์ต
ลิงค์ โดยในปัจจุบัน DDproperty.com มีจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าทุกประเทศอยู่ในฐานข้อมูล
มากกว่า 25,000 รายการจากจำนวนอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่ลิสต์อยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์กว่า 100,000
รายการ

“ในยุคที่ราคาน้ำมันมีแต่แนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อเทรนด์ความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ที่ผู้คนมักจะมองหาบ้านหรือคอนโดฯ ในทำเลที่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้าทุกๆ ระบบเพิ่มมากขึ้น เราจึงมองว่าการ
ปรับรูปแบบของการค้นหาโดยอิงจากสถานีรถไฟฟ้าประเภทต่างๆ จะช่วยให้การค้นหาที่อยู่อาศัยตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการมากที่สุด” นายเจษฎากร กล่าว

นอกจากนี้ ฟังก์ชันในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่บนเว็บไซต์ DDproperty.com ยังมีการจำแนกรายการที่อยู่อาศัยตาม
ทำเลต่างๆ ที่สำคัญๆ ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแบ่งออกเป็น 24 โซน อาทิ โซนสุขุมวิท / สยาม/ ราชดำริ/
ชิดลม/ เพลินจิต/ อโศก/ ทองหล่อ/ เอกมัย, โซนสีลม/ สาทร/ สีพระยา/ บางรัก, โซนแจ้งวัฒนะ/ เมืองทองธานี/ ปาก
เกร็ด/ งามวงศ์วาน/ ประชาชื่น/ พระราม 5/ เมืองนนท์ และโซนรังสิต-นครนายก/ ลำลูกกา/ ปทุมธานี เป็นต้น

“เหตุที่เราเลือกแบ่งโซนการค้าออกเป็นทำเลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตกว้างขวาง อีกทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในปัจจุบันที่ขยายความเป็นเมืองออกไปสู่บริเวณชานเมืองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการสร้างส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าออกไป ทั้งนี้ เราหวังว่าการปรับโฉมรูปแบบการค้าใหม่บนเว็บไซต์ของเราในครั้งนี้ จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการเว็บของเรามากขึ้น” นายเจษฎาภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

อีกทั้ง DDproperty.com ยังได้จัดโปรโมชั่น ให้ได้ลุ้นบินไปเที่ยวไกลถึงญี่ปุ่น เพียงลงประกาศอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์วันนี้ รับสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินไป – กลับกรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น 2 ที่นั่งจำนวน 1 รางวัล หมดเขต 30 เมษายน 2556 นี้ สนับสนุนรางวัลโดย cheaptickets.com และสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครสมาชิกสามารถกรอกรูปแบบฟอร์มสมัครได้ที่ <http://www.DDproperty.com/ลงทะเบียน>

+++++